




# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

10 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, hfocus, thaigov)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รวม.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พร้อมระบุ ที่ประชุมเห็นชอบ 3 แนวทาง เพิ่มความครอบคลุมวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม ในเด็กเล็กทุกจังหวัดที่ความครอบคลุมต่ำกว่า 95% และวัคซีนไโกรนในเด็กและหญิงตั้งครรภ์ พร้อมเดินหน้านีตวัคซีน HPV เข็ม 2 รวมถึง HPV 9 สายพันธุ์เข็มแรก จัดฝึกอบรม 5 ภาคทั่วประเทศ เริ่ม 20 ธ.ค.นี้ ที่ปทุมธานี พร้อมเดือนช่วงเทศกาลปีใหม่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ขอให้เข้มป้องกันใช้หวัดใหญ่และโควิด 19</p>	
<p><b>คืบหน้านักร้องเสียชีวิตหลังนวดคุดคอ</b></p> <p><b>1. ยืนยันไม่ได้เสียชีวิตจากการนวด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv, one31, thaipbs)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รวม.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีการเสียชีวิตของนักร้อง “ผิง ขยาดา” ที่ระบุว่ามิสาเหตุมาจากการนวดคุดคอ ได้รับรายงานว่า 6-11 พ.ย. ผู้เสียชีวิตได้เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.อุดรธานี แอดมิทแผนกกระดูกและข้อ แพทย์ตรวจพบแขนขาอ่อนแรง และตรวจเอ็มอาร์ไอเพิ่ม ไม่พบว่ามีการกระดูกคอหักหรือเคลื่อน ได้ตรวจเจาะน้ำไขสันหลัง สรุปวินิจฉัยเป็นโรคไขสันหลังอักเสบ ได้ให้ยารักษา หลังจากนั้นอาการเริ่มดีขึ้น จึงกลับไปพักที่บ้าน แต่หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ ยังมีอาการเกร็งกระตุกตามร่างกาย จน 22 พ.ย. มีอาการเกร็งและอ่อนแรงมากขึ้น จึงเข้าไอซียู รพ.อุดรธานี มีอาการช็อกจากติดเชื้อในกระแสเลือด และเสียชีวิตเมื่อ 8 ธ.ค. ส่วนรายละเอียดทั้งหมดขอให้ออฟฟิศจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมขอให้มั่นใจว่าการเสียชีวิตไม่ใช่เพราะการนวด เพราะผลการตรวจเอ็มอาร์ไอยืนยันเป็นที่ชัดเจนแล้ว</p> <p><b>2. แลกสรูปสถานการณ์+ข้อควรระวังในการนวด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, สยามรัฐ, เดลินิวส์, thereporter, thaigov, mcot)</p> <p>- นพ.สมชาย โชติพิยวัชรเวลา นพ.สสจ.อุดรธานี นายคงจักร์ บุญทัน ผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 ร่วมกันแถลงข่าว ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นญาติให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้เสียชีวิตมาเข้ารับการรักษาเมื่อ 5 ธ.ค. ด้วยอาการเริ่มต้นปวดคอ ปาไหล่ ไปนวดในร้านนวดในอุดรธานี อ้างมีการบิดคอหรือหักคอด้วย หลังจากนั้นสองวันมีอาการปวดที่ท้ายทอย จนต้องทานยาระงับอาการปวด จากนั้นหนึ่งสัปดาห์ได้กลับไปนวดอีกครั้งที่ร้านเดิมกับหมอนวดคนเดิม ต่อมาก็มมีอาการปวดมากขึ้น จึงกลับไปร้านนวดร้านเดิมแต่คนนวดใหม่ เมื่ออาการไม่หายจึงมาพบแพทย์ที่ รพศ.อุดรธานี ต่อมา 30 ธ.ค. ไป รพ.พิบูลย์รักษ์ ในอาการเดียวกัน แพทย์เอกซเรย์แล้วส่งต่อไป รพ.หนองหาน แพทย์ได้สั่งยาแล้วให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน ไม่กี่วันกลับมาที่ รพ.พิบูลย์รักษ์อีก และถูกส่งต่อมายัง รพ.หนองหาน และในช่วง 6-11 พ.ย. ส่งต่อมายัง รพศ.อุดรธานี แอดมิทที่ตึกกระดูกและข้อ แพทย์ตรวจพบแขนขาอ่อนแรง ไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกหักที่ต้นคอ ทำการเจาะหลัง พบว่าเป็นไขสันหลังอักเสบ จึงรักษาด้วยยาฉีด จากนั้นให้ยาแบบรับประทานและให้กลับไปพักรักษาที่บ้าน โดยไปรับยาที่ รพ.หนองหาน ต่อมาญาตินำผู้ป่วยไป รพ.พิบูลย์รักษ์ จึงส่งตัวมารับยาต่อที่ รพ.อุดรธานี โดย 18 พ.ย. ญาติปรึกษาเรื่องของอาการเกร็ง กระตุกของผู้ป่วย วันที่ 22 พ.ย. ผู้ป่วยถูกเข้าห้องไอซียู และเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต และติดเชื้อรา ซึ่งยังไม่สามารถระบุสาเหตุชัดเจนได้ ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ตอบพร้อมนำหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาประกอบ ส่วนเรื่องร้านนวด สสจ.อุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ตรวจสอบ 14 ร้านนวด พบร้านขึ้นทะเบียนถูกต้อง ส่วนหมอนวดปัจจุบันทั้งหมด 7 คน ผ่านการอบรมตามหลักสูตรและได้ ใบรับรองแล้วเช่นกัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายสมศักดิ์ กริชชัย รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1.หลักสูตรขนาดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง กลุ่มนี้จะไม่มีการปิด ดัด เป็นการนวด คอ บ่า แขน ขา สะบัก และหลัง วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และ 2.หลักสูตรการนวดเพื่อการรักษา เป็นหลักสูตรการเรียนตั้งแต่ 330 ชั่วโมง 372 ชั่วโมง 800 ชั่วโมง และ 1,300 ชั่วโมง เพื่อบำบัดรักษาแต่ละกลุ่มอาการ</p> <p>- นพ.เทวัญ ธาณิรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การนวดไทยเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพที่ต้องมีหลักการ หรือองค์ความรู้ในการนวดตามแนวเส้นประธานสิบ จะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย บรรเทาอาการปวดเมื่อย สำหรับข้อห้ามในส่วนผู้ให้บริการ ได้แก่ 1.ห้ามนวดบริเวณที่เป็นมะเร็ง 2.ผู้ที่มีไข้สูงเกิน 38.5 องศา 3.บริเวณที่มีอาการอักเสบ บวม แดง ร้อน 4.ผู้ที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ 5.กระดูกแตก หัก ปรี รั่ว ที่ยังไม่หายดี และ 6.โรคติดเชื้อทางผิวหนังทุกชนิด และมีข้อควรระวัง คือ 1.สตรีมีครรภ์ 2.ผู้ที่มีโรคประจำตัว 3.ใส่อวัยวะเทียมหลังผ่าตัดกระดูก 4.ผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุน กระดูกบาง และ 5.ผู้ที่เพิ่งรับประทานอาหารอิมใหม่ ๆ ไม่เกิน 30 นาที ก่อนให้บริการนวดไทย</p> <p>- นางนันทวัน ชุตติพงษ์ริเวท ที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบการร้านนวดไทยล้านนา และอุปนายกสมาคมไทยล้านนาสปา เผยว่า จากการสำรวจบรรยากาศตามร้านนวดในตัวเมืองเชียงใหม่ ภาพรวมยังปกติ ในฐานะผู้ประกอบการกำลังติดตามข้อมูลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ว่าการเสียชีวิตเกิดจากการนวดตคอหรือเกิดจากสาเหตุอื่น ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำหมอนวดเรื่องการคัดกรองสุขภาพลูกค้าก่อนให้บริการ และระมัดระวังการนวดให้กับลูกค้ามากขึ้น</p> <p><b>3. แนะนำศูนย์ร้านนวดที่ได้มาตรฐาน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, thaipbs, newtv, thailandplus)</p> <p>- ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. เผยว่า เมื่อได้รับเรื่องการเสียชีวิตของนักร้องสาวที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการนวด ได้สั่งการให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 ประสานงานกับ สสจ.อุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที พบว่าร้านนวดซึ่งถูกกล่าวอ้าง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี เปิดให้บริการนวดตัว นวดเท้า มีการขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ให้บริการ 7 ราย มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แต่เพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อสาเหตุการเสียชีวิต และให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย จะมีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม และส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบต่อไป</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. แนะนำรับบริการจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้มีการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยตรวจสอบจาก 3 หลักฐานสำคัญที่แสดงไว้ ณ จุดบริการ ได้แก่ 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ออกโดยกรม สบส.หรือ สสจ. 2.ตราสัญลักษณ์มาตรฐานกรม สบส. เป็นรูปมือจับสีทองและดอกกล้วยไม้สีม่วง และ 3.หากเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทสปา แสดงใบอนุญาตของผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอีกด้วย</p>	
<p><b>การจัดการแข่งขันตี๋มเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นายกองตรี ธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรมต.ประจำ สธ. พร้อมด้วย นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับหนังสือจากภาคีเครือข่ายด้านน้ำเมา ขอให้ สธ. เสนอจุดยืนและข้อห่วงใยกรณีการจัดการแข่งขันตี๋มเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ เพื่อขอให้มีการคุมเข้มสถานประกอบการหรือร้านค้าที่จะจัดการเชิญชวนให้นักตี๋มเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตี๋มเบียร์หรือเหล้า ส่งผลกระทบต่อประชาชน</p>	-
<p><b>ฟื้นฟูสถานพยาบาลหลังน้ำลด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, thaigov, newtv)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ รองปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ว่า มีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบ 9 แห่งใน 2 จังหวัด คือ ปัตตานี 5 แห่ง สงขลา 4 แห่ง ปัจจุบันเปิดให้บริการปกติ 8 แห่ง และเปิดบริการบางส่วน 1 แห่ง คือ รพ.หนองจิก ด้านกรม สบส. ส่งทีม MSERT เข้าฟื้นฟูพื้นที่แล้วเสร็จ 3 แห่ง คือ รพ.แม่ลาน-รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และ รพ.จะนะ จ.สงขลา อยู่ระหว่างฟื้นฟูที่ปัตตานี 2 แห่ง คือ รพ.หนองจิก ระบบไฟฟ้าหลักและประปาใช้งานได้แล้ว กำลังเร่งซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย และตู้คอนโทรล และรพ.ทุ่งยางแดง ในส่วนของเครื่องซักผ้า-อบผ้า สำหรับแผนการช่วยเหลือระยะกลาง (ภายใน 30 วัน) จะกู้คืนระบบในหน่วยงานสำคัญ เช่น ผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน ICU และแผนกซักฟอก และระยะยาว (20 ปี) จะเป็นการสำรวจ ออกแบบ และวางแนวทางป้องกันความเสียหาย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ฝุ่น PM2.5</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (NBT, bangkoktoday)</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และวิศุฒและผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงโรคทางเดินหายใจ หลอดเลือดหัวใจและสมอง ให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ในฤดูหนาว ดังนี้ 1.ติดตามสถานการณ์ PM 2.5 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 2.แจ้งเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM 2.5 3. สังเกตอาการที่เกี่ยวข้องกับ PM 2.5 ของผู้สูงอายุ รวมทั้งเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุและรายงานให้ญาติทราบ 4.สามารถดูแลและป้องกันตนเองจาก PM 2.5 ตลอดจนแนะนำการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดฝุ่นแก่ผู้สูงอายุ</p> <p>- พญ.บุษกร โลหารชุน ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพะเจ้าพระยาฯ แนะนำให้ผู้สูงอายุ กล่าวเสริมว่า กรมการแพทย์มีข้อเสนอแนะในการจัดสภาพบ้านให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ อาทิ ปิดบ้านมิดชิด ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำ เลี่ยงกิจกรรมก่อฝุ่น ใช้เครื่องกรองอากาศ งดออกนอกบ้านเมื่อค่าฝุ่นสูง หากจำเป็นให้สวมหน้ากาก เตรียมยาประจำตัว สังเกตอาการผิดปกติ รีบพบแพทย์ทันที</p>	-
<p><b>นทท.สิงคโปร์เสียชีวิตหลังนวดน้ำมัน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, amarintv, infoquest, nationtv, sonthitalk, news1live, ch3plus)</p> <p>- พ.ญ.เหมือนแพรว บุญล้อม รอง นพ.สสจ.ภูเก็ต กล่าวว่า จากกรณีนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์เสียชีวิตหลังนวดน้ำมัน ที่ร้านนวดแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เมื่อคืนวันที่ 7 ธ.ค. นั้น ล่าสุดทีมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ร้านนวดดังกล่าว ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า ร้านที่เกิดเหตุไม่ผ่านมาตรฐาน และทางผู้เสียชีวิตไม่ได้มีโรคประจำตัว เข้ามานวดแล้วหมดสติไป ทางร้านที่เกิดเหตุแจ้ง 1669 CPR และเสียชีวิตระหว่างนำส่ง รพ.ป่าตอง ทางญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต ไม่ขอส่งผ่าชันสูตรศพ และขอนำศพกลับประเทศสิงคโปร์</p> <p>- นางรัตนา ชูบาล นายกสมาคมสปาเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วันนี้ได้รับความร่วมมือจาก รพ.วชิระภูเก็ต ให้การสนับสนุนบุคลากรมาอบรม และ สสจ.ภูเก็ต ให้สถานที่ฝึกอบรมการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ให้แก่ร้านนวด-สปา</p>	-
<p><b>โรคโควิด 19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โควิด 19 รายสัปดาห์ (1-7 ธ.ค. 67) มีผู้ป่วยรายใหม่รักษาใน รพ. 577 ราย รวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี 2567 อยู่ที่ 43,818 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิต 220 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 107 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 42 ราย</p>	-
<p><b>ปมจ่ายยา นโยบาย 30 บาทฯ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม เปิดเผยว่า จากกรณีที่ รพ.ว.สธ. ได้ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง 2 สภาวิชาชีพ และหาทางออกโครงการจ่ายยา 32 อาการเจ็บป่วยเล็กน้อยของ สปสช. ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ มีตัวแทนของทั้ง 2 สภาวิชาชีพ สภาเภสัชกรรมและแพทยสภา เบื้องต้นกำหนดประชุมนัดแรก 12 ธ.ค. ล่าสุดแพทยสภาขอเลื่อนประชุมออกไปอย่างไม่มีการกำหนด ให้เหตุผลว่าช่วงเวลาดังกล่าวติดกับช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง กกก.แพทยสภาชุดใหม่นั้น ตนไม่ทราบรายละเอียด แต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของร้านขายยาในโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ประชาชนสามารถเข้ารับยาได้ใน 30 กลุ่มอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย และมั่นใจว่าการเปิดโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ในระยะที่ 4 จะเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ร้านขายยาในโครงการมีความมั่นใจในการให้บริการประชาชน เพราะ สปสช. ยืนยันแล้วว่าการดำเนินงานต่าง ๆ จะทำได้ต่อไป โดยไม่ติดปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย จนกว่าคำวินิจฉัยของศาลจะออกมา</p>	-
<p><b>งานมหัศจรรย์สุขภาพแห่งชาติ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- เวทีเสวนาย่อยในหัวข้อ “การปรับสภาพแวดล้อมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ NCDs Ecosystem” ในงานมหัศจรรย์สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 จัดโดย สช. ร่วมกับภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์ ภายใต้ธีม “เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างสุขภาวะไทยยั่งยืน” ได้มีการชี้ให้เห็นถึงหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อช่วยกันแก้ปัญหา NCDs ให้ได้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.กฤษฏา หาญบรรเจิด ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ ร่วมเสวนา พร้อมกล่าวถึงการดำเนินการตามแผนการควบคุมโรค NCDs ระหว่างปี 2566-2570 มีเป้าหมายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) การบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน 2) การเสริมความรู้ และกระตุ้นพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค NCDs และ 3) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการควบคุมโรค NCDs ในระดับประเทศ</p> <p>- ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวถึงปัญหาภาวะอ้วนในเด็กที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากปล่อยไว้จะทำให้ภาครัฐต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการรักษาสุขภาพในอนาคต มาตรการสำคัญคือการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อลดโรค NCDs โดยเน้นการใช้กฎหมายและมาตรการทางภาษีควบคุมร้านอาหารให้จำหน่ายสินค้าอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรม</p>	
<p><b>สนับสนุนสมุนไพรรไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- นายชัยรัตน์ นนทชัย หรือหมอแอมร หมอสมุนไพรรชื่อดัง จ.กาญจนบุรี เผยว่า เมื่อ 15 ต.ค. ตนได้ส่งหนังสือไปถึง รมว.สธ. พร้อมแนบผลการวิจัยประวัติผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วด้วยยาสมุนไพรรไทย แต่เรื่องเงียบไป ล่าสุดตนจึงส่งหนังสือเพื่อทวงถามความคืบหน้า อีก 1 ฉบับ ซึ่งผลการวิจัยประวัติผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วด้วยยาสมุนไพรรไทยสร้างไพบาตุได้ หลักฐานที่ส่งไปมาจากผลการวิจัยที่ชัดเจนสมบูรณ์ และได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร แล้ว หลังจากส่งหนังสือได้เพียง 2 วัน รมว.สธ. ได้ประกาศส่งเสริมยาสมุนไพรรไทย ตำรับยาสมุนไพรร หรือการแพทย์แผนไทย โดยให้งบประมาณ 500 ล้านบาท พร้อมขอบคุณที่ท่านเห็นถึงความสำคัญ</p>	-
<p><b>พบผู้เสียชีวิตในบ่อน้ำทิ้งโรงงานปลาร้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (INN, one31, thebangkokinsight, thaipbs, topnews, pptvhd, workpointtoday)</p> <p>- จนท.ตำรวจ สภ.หล่มสัก ภ.จว.เพชรบูรณ์ รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในบ่อน้ำทิ้งโรงงานปลาร้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต 5 ราย สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าของโรงงานสั่งให้คนงานทำความสะอาดบ่อ และต่อมาไม่สามารถติดต่อผู้ใดได้ พนักงานสอบสวนได้ทำการประสาน จนท.พิสูจน์หลักฐานเพชรบูรณ์ และแพทย์เวร รพ.หล่มสัก ร่วมทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ มีรายงานว่าบ่อดังกล่าวเป็นบ่อน้ำทิ้งซึ่งมีก๊าซไข่เน่า เบื้องต้นคาดสาเหตุเสียชีวิตมาจากอากาศไม่เพียงพอและสูดดมก๊าซไข่เน่าจนหมดสติและขาดอากาศหายใจ</p>	-